



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง (แก้ไขเพิ่มเติม)
เพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

.....

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจุดตรวจเพื่อคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีที่ประชาชนมีการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้มีการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ในเส้นทางหลวงที่เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๓ จุดไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติในการคัดกรองประชาชนผู้เดินทางผ่านเข้าออกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ได้สมตามเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) จังหวัดสุพรรณบุรี จึงให้ยกเลิกการกำหนดจุดตรวจตามประกาศข้างต้น และให้กำหนดจุดตรวจเพื่อคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณหน้าวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (สุพรรณบุรี - ชัยนาท) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดชัยนาท บริเวณหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอดำเนินนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (มาลัยแมน) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดนครปฐม บริเวณหน้าวัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ (สุพรรณบุรี - อ่างทอง) ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จากเขตจังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าที่พักสายตรวจดอนมะสังข์ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หากประชาชนท่านใดมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ตรวจสอบตนเองว่า ไม่มีอาการไข้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน/เอกสารประจำตัวของผู้เดินทาง รวมทั้งข้อมูลสถานที่ปลายทางไว้ให้พร้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หากตรวจสอบพบว่าผู้เดินทางมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด อาจต้องมีดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีขอภัยหากทำให้เกิดความล่าช้า หรือความไม่สะดวกในการเดินทาง
ของพี่น้องประชาชน แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน ครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชน จึงมีความจำเป็น
ที่ต้องมีการดำเนินการดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิมิต วันไชยธนวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี